

THÔNG TIN KHOA GIÁO

(Từ ngày 26/10 - 17/11/2020)

TIN TỨC - SỰ KIỆN

1. Hơn 17.500 cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên được bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành GD&ĐT năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến 148 điểm cầu trong tỉnh (số lượng điểm cầu trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay) với sự tham dự của hơn 17.500 CBQL, giáo viên toàn ngành. Dự phát biểu định hướng và trình bày các chuyên đề có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT. Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trình bày những kết quả thực hiện các nội dung trọng tâm, cơ bản của ngành GD&ĐT giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT cập nhật các văn bản liên quan đến công chức, viên chức và người lao động trong ngành GD&ĐT. Đồng chí Ngô Thúy Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn Tỉnh, định hướng trong thời gian tới.

Lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm giúp CBQL, giáo viên ngành GD&ĐT nắm rõ chủ trương của Trung ương, tỉnh và những vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là những nội dung cơ bản, cốt lõi về GD&ĐT trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, vận dụng phù hợp vào công tác quản lý và giảng dạy, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

2. Hội thi Vẽ tranh cổ động năm học 2020 - 2021

Tại Công viên Văn Miếu (phường 1, TP.Cao Lãnh), Sở GD&ĐT vừa phối hợp với Sở LĐ,TB&XH tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động năm học 2020 – 2021. Hơn 200 học sinh thuộc 36 đội thi (mỗi đội 3 học sinh) cấp tiểu học, 36 đội thi cấp THCS đại diện cho 12 huyện, thành phố và 44 đội thi các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn Tỉnh tham dự. Trong thời gian 120 phút, mỗi đội thi thực hiện một tác phẩm được vẽ trên khổ giấy A1 (chất liệu vẽ tự chọn) theo đề thi về các chủ đề: chống phân biệt, kỳ thị học sinh người nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học và phòng, chống bạo lực học đường...

Hội thi giúp học sinh phát triển các năng khiếu thẩm mỹ và kỹ năng ứng xử, phòng, chống các hành vi bạo lực học đường, đồng thời giáo dục các em biết lắng

nghe, chia sẻ với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, nhiễm chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật...

3. Giai đoạn 2016 – 2020, công tác giảm nghèo của Tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực

Giai đoạn 2016 – 2020, các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình giảm nghèo cơ bản hoàn thành đúng theo kế hoạch. Với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội được lồng ghép chặt chẽ, nhiều giải pháp, chính sách, các dự án đã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo một cách thiết thực, tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, qua 05 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 9,98% (năm 2016) dự kiến còn 1,28% vào cuối năm 2020, bình quân giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 là 1,74% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 1,5%/năm). Đặc biệt, với chính sách hỗ trợ và cho người lao động vay vốn bằng hình thức tín chấp làm chi phí xuất cảnh của tỉnh, Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã mở ra thị trường lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Từ năm 2016 đến cuối năm 2020, đã giải quyết cho hơn 177.426 lao động có việc làm trong nước và 8.290 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 1,0% theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2025 tăng gấp 1,8 lần so với cuối năm 2020. Tập trung hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng nghèo thuộc diện chính sách giảm nghèo, hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội; tăng cường công tác phòng chống thiên tai, chủ động kịp thời cứu trợ đột xuất khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

4. Kết quả triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Tỉnh

Năm 2016 đến nay, Chương trình phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh được đầu tư nhiều hoạt động, với tổng kinh phí thực hiện trên 16 tỷ đồng (gồm ngân sách và tài trợ). Đến nay, toàn tỉnh có 44 hồ bơi cố định, 44 hồ bơi di động và các dịch vụ bơi của tư nhân. Có 120 xã điểm được chọn thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Chương trình phổ cập bơi được triển khai hằng năm, kết quả, mở trên 4.000 lớp, có trên 120 ngàn em biết bơi, đạt **87,5%**. *Tuy nhiên*, có 147 trẻ em bị đuối nước tử vong.

Dự án “Hỗ trợ triển khai can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam” được triển khai tại 15 xã, thuộc 4 huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Tam Nông. Qua đó hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 7.500 trẻ em cấp tiểu học và trung học cơ sở. Sở LĐ, TB & XH phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch duy trì Dự án. Ngành Giáo dục tiến hành rà soát điều kiện thực tế các trường, hướng đến việc đưa môn bơi là môn học bắt buộc. Đồng

thời rà soát, xây dựng các điểm vui chơi, bể bơi cố định hoặc di động cho trẻ em, phát huy tính cộng đồng trong công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ.

5. Một số chỉ tiêu đạt được về công tác lao động việc làm, dạy nghề năm 2020

Một số chỉ tiêu đạt được năm 2020

Giải quyết việc làm cho 26.938 lao động, đạt 89,8% kế hoạch năm; trong đó có 792 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (thị trường lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản 674, Đài Loan 40, Hàn Quốc 01, thị trường khác 77 lao động), đạt 79,2% so với kế hoạch năm. Hiện lao động trúng tuyển đang học tiếng – giáo dục định hướng và chờ xuất cảnh là 1.518 người.

Đầu năm đến nay, tổ chức được 19 phiên giao dịch việc làm, có 165 đơn vị trực tiếp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh, có 10.833 lao động đến tham dự.

Đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Đã tuyển sinh và đào tạo cho 17.053 học viên (trình độ cao đẳng 1.000, trung cấp 3.154; sơ cấp 3.574 học viên, đào tạo dưới 3 tháng: 9.325 học viên; trong đó đào tạo theo địa chỉ 1.873 học viên) đạt 79,3% so với kế hoạch. Ước thực hiện đến cuối năm 2020 tuyển sinh đào tạo nghề cho 21.500 người. Trong đó, phi nông nghiệp là 20.060 người, nông nghiệp là 1.440. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 50%.

Đảm bảo 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra trường hợp nào).

Vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa: 139/50 căn, đạt 278%; vận động hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa: 59/50 căn, đạt 118%; tổ chức điều dưỡng người có công: 2.205/3.050 người, đạt 72,2%.

Vận động Quỹ bảo trợ trẻ em trong toàn tỉnh đạt 8,4/8 tỷ đồng (trong đó: cấp tỉnh 2,6 tỷ đồng, cấp huyện 0,3 tỷ; cấp xã 5,5 đồng), đạt 105% so với kế hoạch.

Một số chỉ tiêu đề ra năm 2021.

Giải quyết việc làm cho 30.000 lao động, trong đó, có ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm dưới 50% so với tổng số lao động của Tỉnh; duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%.

Tuyển mới đào tạo nghề 21.500 chỉ tiêu, trong đó: Cao đẳng 1.800 chỉ tiêu, trung cấp 1.700 chỉ tiêu, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 18.000 chỉ tiêu.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,0%, còn khoảng 5,49% (theo chuẩn mới), hạn chế tái nghèo và nghèo mới phát sinh.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp theo qui định.

6. Ra mắt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID

Chiều 16/11, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động, theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại thủ đô Hà Nội cùng 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố và gần 700 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên phạm vi cả nước. Dự tại điểm cầu Đồng Tháp có đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên BHXH Tỉnh.

Sau một thời gian tích cực, khẩn trương triển khai, tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nước, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, đến nay ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đã hoàn thành để sẵn sàng đi vào hoạt động và được cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store - hệ điều hành IOS, Google Play - hệ điều hành Android nhằm mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam đã triển khai xây dựng ứng dụng dịch vụ thông tin BHXH, BHYT, BHTN trên nền tảng thiết bị di động.

VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin: mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7 (hệ thống phản ánh kiến nghị tại chuyên trang “BHXH với người dân và doanh nghiệp” tại địa chỉ web: baohiemxahoi.gov.vn, Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900.9068, hỗ trợ qua thư điện tử, cùng ngân hàng các câu hỏi thường gặp)... Đồng thời, ứng dụng VssID còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai tích hợp các dịch vụ công, tiện ích thanh toán trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số để đảm bảo người dân có thể thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH tại bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức và cá nhân.

CHÍNH SÁCH – VĂN BẢN MỚI

1. Nhiều giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng

Ngày 01/11/2020, [Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non](#) chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định, giáo viên mầm non tại các trường dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng. Điều kiện để được hỗ trợ bao gồm:

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non;
- Có hợp đồng lao động với người đại diện trường;
- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân tại khu công nghiệp.

Theo Nghị định, chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được phê duyệt ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức (hạng IV) đến hết năm 2021.

2. Chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế

[Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế](#) có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. Nghị định quy định học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng hoặc giải nhất 55 triệu đồng; huy chương Bạc hoặc giải nhì 35 triệu đồng; huy chương Đồng hoặc giải ba 25 triệu đồng; khuyến khích 10 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng 35 triệu đồng; huy chương Bạc 25 triệu đồng; huy chương Đồng 10 triệu đồng; khuyến khích 8 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng 25 triệu đồng; huy chương Bạc: 10 triệu đồng; huy chương Đồng 8 triệu đồng; khuyến khích 5 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau: Giải Nhất 4 triệu đồng; giải Nhì 2 triệu đồng; giải Ba 1 triệu đồng.

3. Phạt đến 200 triệu đồng vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế

[Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế](#) có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Nghị định quy định, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC về y tế

dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC về bảo hiểm y tế là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

4. Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên trên địa bàn

UBND Tỉnh vừa ban hành [Nghị quyết số 359/2020/NQ-UBND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên \(HS,SV\) trên địa bàn](#). Theo đó, dự kiến có gần 335.000 người thuộc các nhóm trên được hưởng lợi... Cụ thể: về mức hỗ trợ đóng BHYT, đối với người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%). Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 90% mức đóng BHYT (ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 20%). HSSV được hỗ trợ 40% mức đóng BHYT (ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 10%).

Hiện trên địa bàn Tỉnh có trên 19.000 hộ nghèo; 27.000 hộ cận nghèo và 288.592 HS,SV (chiếm khoảng 17% dân số toàn tỉnh). Như vậy, chỉ tính riêng đối tượng HS,SV (nhóm được hỗ trợ mức thấp nhất), các em cũng được giảm mức phí phải đóng khi tham gia BHYT rất nhiều so với trước đây. Trong năm học 2020-2021, mức đóng hàng tháng của HS,SV bằng 4,5% mức lương cơ sở (tương ứng với 67.050 đồng), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 26.820 đồng/tháng; HS,SV chỉ phải đóng 40.230 đồng/tháng. Đặc biệt, ngân sách của tỉnh còn hỗ trợ luôn cho những HS,SV từ tỉnh khác đến học tại các trường cao đẳng, đại học tại Đồng Tháp. Được biết, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với chính sách cũng như góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA GIÁO CẤP HUYỆN

Năm 2016 đến nay, các cấp, ngành **thành phố Cao Lãnh** đã hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho 27.608 người; tổ chức đào tạo nghề cho trên 3.532 lao động; vận động được 438 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ 4.180 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và sinh viên được vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền 131,436 tỷ đồng; cấp mới trên 30.000 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát cận nghèo; miễn giảm học phí, chi phí học tập cho trên hơn 1.000 học sinh. Thời gian tới, TP.Cao Lãnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; tập trung huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ

đời sống cho các đối tượng người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ có cuộc sống tốt hơn

Phòng GD&ĐT **huyện Hồng Ngự** vừa tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học và Ngày hội STEM năm học 2020 – 2021. Có 38 dự án KHKT và 11 gian hàng STEM với 58 thí sinh thuộc 11 trường THCS và TH-THCS trên địa bàn huyện tham dự. Qua 02 ngày tổ chức Cuộc thi và Ngày hội STEM, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tuyển chọn 20 dự án xuất sắc trong 38 dự án dự thi KHKT và 11 gian hàng STEM để trao thưởng trong buổi Tổng kết. Đồng thời, chọn 15 dự án và 08 sản phẩm STEM dự thi cấp tỉnh.

Liên đoàn cờ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND **huyện Tam Nông** tổ chức giải cờ Vua các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2020 từ ngày 06-08/11/2020. Tham gia thi đấu có 124 vận động viên đến từ 10 huyện – thành phố trên địa bàn Tỉnh. Các vận động viên thi đấu cá nhân theo nhóm tuổi và giới tính ở 4 nhóm tuổi gồm: 06 – 08 tuổi; 09 – 11 tuổi; 12 – 14 tuổi và 15 – 17 tuổi. Nội dung thi đấu gồm 2 thể loại là cờ nhanh và cờ chớp, áp dụng theo luật cờ vua hiện hành. Thông qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ thi đấu. Đặc biệt kịp thời phát hiện bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc tham dự các giải thi đấu cấp Quốc gia trong thời gian tới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn **huyện Cao Lãnh** giảm 5,89%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,67%; mở được 134 lớp dạy nghề nông thôn cho hơn 3.240 học viên tham gia đạt 108% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho hơn 77.650 lao động đạt 107,8% so kế hoạch và tăng hơn 153% so với năm 2010. Thời gian tới, Huyện Cao Lãnh tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư nhất là người nghèo; thực hiện tốt công tác định hướng cho người lao động, nhất là lao động trẻ; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh, các công ty tuyển dụng lao động tổ chức cho lao động tham quan, tìm hiểu thị trường phù hợp với điều kiện để người lao động tham gia; định kỳ tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề ở nông thôn, có giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề; nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững có hiệu quả.

Thời gian gần đây, **huyện Lập Vò** có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó, năm 2018, Huyện đào tạo cho 850 lao động, trong đó nông nghiệp có 55 lao động và phi nông nghiệp là 795 lao động; năm 2019 là 906 lao động, trong đó nông nghiệp có 101 lao động và phi nông nghiệp là 805 lao động; 6 tháng đầu năm 2020 có 491 lao động (nông nghiệp 75 lao động và phi nông nghiệp 416 lao động). Ngoài ra, Huyện cũng làm tốt công tác giới thiệu việc làm cho lao động, cụ thể: năm 2019 là 5.335 lao động và 6 tháng đầu năm 2020 là 2.577 lao động.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA – VĂN NGHỆ